

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้วิจัย อาจารย์ยุตดาภัก กิจทวี, อาจารย์ดร.กรัณย์พล วิวรรณมงคล, อาจารย์คมสัน ศรีบุญเรืองคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ปีที่สำเร็จ 2556

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัด มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อจัดทำแผนที่การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ในปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 2) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักศึกษาครูต่อการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1.

ผลการจัดทำแผนที่การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษ

าครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ที่เหมาะสมในการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์สำหรับนักศึกษาครู

2.

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้พัฒนากิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการนำไปใช้กับนักศึกษาครู

3.

ผลการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาครูมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ทุกด้าน ในด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านกระบวนการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ และด้านเจตคติต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์